

สำหรับการตรวจสอบตอกโครงการรับจำนำข้าวนั้น ขอเสนอให้มีการตรวจสอบตัวเลขสต็อกทั้งในทางบัญชี และสต็อกข้าวจริงที่อยู่ในโกดัง เพื่อจะได้รับรู้สภาพที่แท้จริงว่าข้าวที่เป็นข้าวเก่า หรือข้าวใหม่ปริมาณเท่าไรแน่ เมื่อรู้ ข้อมูลที่แน่ชัด จะทำให้การวางแผนเพื่อระบายข้าวทำได้ดีขึ้น เพราะหากรู้ว่าข้าวส่วนใดเป็นข้าวเก่า ก็ต้องยอมรับ สภาพ โดยอาจจะต้องออกกฎหมายพิเศษขึ้นมา เพื่อเผาทำลายข้าวเสื่อมสภาพ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ตัวเลขสต็อกข้าวรัฐที่ มีอยู่สูงเกินจริง จนถูกผู้ซื้อถดถอยราคาซื้อ “รัฐบาลเคยทำทำซึ่งซึ่งออกตรวจสอบสต็อกข้าวในโครงการรับจำนำ ผลสุดท้าย กลับไม่ยอมเปิดเผยรายงานการตรวจสอบสต็อกข้าวให้ประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ จะต้องมีตรวจสอบด้วยว่า รัฐบาลขายข้าวได้จริงเป็นเงินเท่าไรกันแน่ และมีกี่ครั้งที่ขายข้าวได้แล้ว แต่ไม่ได้รับเงิน เพราะถ้าได้รับเงินจากการ ขายข้าวได้จริง ตัวเลขเงินส่งคืน ธ.ก.ส.จะต้องมีจำนวนมากว่านี้”

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของโครงการรับจำนำข้าว เพราะหากยกเลิกโครงการ ทันที จะทำให้ชาวนาต้องขายข้าวตามราคาตลาด อาจถูกกดราคาซื้อ ทำให้ขายได้ราคาต่ำกว่าปัจจุบันมาก และ ชาวนาอาจรวมตัวกันปิดถนนประท้วงครั้งใหญ่ เพราะมีชาวนาที่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวทั้งสิ้น 1.7 ล้านครัวเรือน จากทั้งหมดประมาณ 4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นชาวนา รายใหญ่ มีฐานะปานกลางไปจนถึงร่ำรวย กลุ่มคนเหล่านี้มีพลังในการเมืองค่อนข้างมาก และนโยบายการรับ จำนำข้าวเปลือกจะกลายเป็นนโยบายที่สร้างแรงกดดันทางการเมืองขนาดใหญ่ต่อทุกรัฐบาล ที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ต่อไปจากนี้

“ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวจะเป็นบทเรียนสำคัญของทุกพรรคการเมืองว่า การออกนโยบาย จะหวังเพียงคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องศึกษาให้รอบคอบ เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย”

นายนิพนธ์กล่าวว่า ในที่สุดประเทศไทยจะต้องยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำให้คุณภาพข้าวไทย ลดลง ก่อนที่จะเสียตลาดถาวร เพราะแนวโน้มตลาดข้าวโลกในช่วงไม่เกิน 10 ปี อัตราการบริโภคข้าวของประชากร โลกเติบโตลดลง ปัจจุบันมีแอฟริกาทวีปเดียวเท่านั้นที่บริโภคข้าวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดส่วนใหญ่บริโภคข้าวลดลง เพราะ มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต จึงหันไปบริโภคอาหารชนิดอื่นๆ เมื่อบริโภคข้าวน้อยก็ต้องการข้าวคุณภาพดีเท่านั้น

ด้านนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ชาวนาเดือดร้อนมาก เพราะนำข้าวไป เข้าโครงการแล้วได้รับใบประทวนมา แต่นำไปเบิกเงินที่ ธ.ก.ส.ไม่ได้ เพราะรัฐบาลไม่ได้หาเงินมาจ่ายให้ ธ.ก.ส. ทำให้หลายรายนำไปประทวนไปจำนำกับนายทุน เพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นค่าเช่านา ค่าปุ๋ย ที่ติดหนี้ไว้ ยิ่งไปกว่านั้นมี นักการเมืองในพื้นที่บอกชาวนาว่า ใครสนับสนุนพรรครัฐบาลจะได้เงินค่าจำนำข้าวก่อน ส่วนนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายสินค้าเกษตรที่เหมาะสมที่สุดคือ การไม่ปิดเบื่อน ราคาตลาด ต้องหาทางทำให้ชาวนาอยู่ได้โดยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้คัดเลือกชาวนา 100 คน จาก 10 จังหวัด ที่ปลูกข้าวนาปรังได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาเป็นต้นแบบให้ชาวนาคนอื่นๆ เพื่อให้มี กำไรมากขึ้น

ขณะที่นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและดูแลการรับ จำนำข้าวว่า กรณีที่ชาวนายังไม่ได้รับเงินนั้น ขณะนี้ ธ.ก.ส.กำลังเร่งจ่ายไปแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ ซึ่งขณะนี้ มีเงินที่จะ จ่ายเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้วประมาณ 60,000 ล้านบาท ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 (รอบแรก) ที่ จะสิ้นสุดสิ้นเดือน ก.พ.57 นั้น ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอแน่นอน เพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้แล้ว 270,000 ล้านบาท สำหรับการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐ ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) วันที่ 20 ธ.ค.นั้น จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประมูลตรวจสอบข้าวในโกดังได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธ.ค.นี้

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

รมว.เกษตรฯ คาดปี 57 ส่งออกข้าว 7 ล้านตัน, มองราคาสินค้าเกษตรกลับมาฟื้น

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าว ในปีหน้าว่า คาดว่าจะมีปริมาณราว 7 ล้านตัน จากปีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6-6.2 ล้านตัน พลาดเป้าหมาย 8.5 ล้านตัน

"สถานการณ์การผลิตและส่งออกข้าวไทยในปีการผลิต 56/57 ประมาณการผลผลิตข้าวคาดว่าจะมี 38 ล้านตันข้าวเปลือก จากพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 74 ล้านไร่ และคาดว่าตัวเลขการส่งออกจะอยู่ที่ 7 ล้านตัน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับในปี 55 ที่มีการส่งออก 6.7 ล้านตัน มูลค่า 1.4 แสนล้านบาท และ ในปี 54 มีการส่งออก 10 ล้านตัน มูลค่า 1.96 แสนล้านบาท" นายยุคล กล่าว

ขณะที่คาดว่าในปีหน้าราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะกลับมาฟื้นตัว ทั้งข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง โดยในสวนยางพารา คาดว่าราคาจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 2/57 หรือไตรมาส 3/57 แต่คงไม่พุ่งขึ้นไปจนทะลุ 100 บาท/กก.เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

สำหรับยุทธศาสตร์ค้าข้าวของไทย นายยุคล มองว่า แนวทางความร่วมมือค้าข้าวภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในรูปแบบเดียวกับโอเปค จะช่วยทำให้การค้าข้าวของไทยเข้มแข็งขึ้น แต่ขณะเดียวกันแต่ละชาติในอาเซียนก็ต้องพยายามรักษาตลาดของตนเอง เพราะฉะนั้นคงต้องหาเวทีพูดคุยเรื่องของความร่วมมือที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ในอนาคต

นายยุคล กล่าวว่า สินค้าข้าวจะยังเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญเนื่องจากเป็นอาหารหลักของโลก โดยปัจจุบันมีผู้บริโภคข้าวรวมกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก และในภูมิภาคเอเชียถือเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มนำสำคัญๆ เช่น อินเดีย พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งมีอัตราการขยายตัวและพัฒนาการผลิตข้าวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าหัวใจสำคัญของการผลิตข้าว คือ ต้องพัฒนาชาวนาให้มีความรู้ทางด้านวิชาการในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถผลิตจนถึงจำหน่ายได้ด้วยตนเอง โดยมีแนวคิดที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่รับจ้างปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่เพื่ออบรมเพิ่มความรู้ให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น

เนื่องจากประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในด้านงานวิจัยที่มีความก้าวหน้า ทั้งในภาคการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น รวมถึงการจัดพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร และจะต้องมีการส่งต่อความรู้ระหว่างเกษตรกรต่อเกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยจะต้องพัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถผลิต และทำการตลาดด้วยตนเองให้ได้ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกัน ยังเห็นว่าประเทศผู้ผลิตข้าวในภูมิภาคอาเซียนควรจะมีการสร้างความร่วมมือและรวมกลุ่มกันในกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าว เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การผลิตข้าวในแต่ละประเทศ และสร้างอำนาจการต่อรองกับตลาดต่างประเทศด้วย

นายยุคล กล่าวต่อว่า แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาและอยู่ในช่วงรอกการเลือกตั้งใหม่ แต่การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภารกิจหลัก 4 เรื่อง คือ 1.การดูแลเกษตรกร 2.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.เรื่องความปลอดภัยของอาหาร และ 4. การบริหารจัดการ

"ทั้ง 4 เรื่องถือเป็นภารกิจสำคัญที่ข้าราชการประจำของกระทรวง ต้องดำเนินการต่อเนื่อง" นายยุคล กล่าว

ส่วนเรื่องที่ชาวนายังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลยุบสภาแล้วทำให้การจะนำเงินงบประมาณออกมาใช้จ่ายไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์กำลังดูในเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างหาทางออกเพื่อเร่งการจ่ายเงินให้ได้เร็วที่สุด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กชช.ไฟเขียวประมูลข้าวเอฟเทรอบ 4

นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ทำการแทนผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอฟเทด) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) เตรียมเปิดประมูลข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย รอบที่ 3 เป็นข้าวขาว 5% ที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกโครงการรับจำนำปีการผลิตในปี 2555/56 ปริมาณ 1.2 แสนตัน กำหนดยื่นซองประมูลเสนอราคาส่วนต่าง (เบสิส) ในวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะการประมูลครั้งนี้จะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจมากขึ้นจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การขายข้าวสารสต็อกของรัฐผ่านตลาดเอฟเทดนั้น ทางเอฟเทดเองไม่ได้คาดหวังมากนักว่าจะได้รับความสนใจแบบถล่มทลาย แต่หากรัฐดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ก็เชื่อว่า กลไกตลาดก็จะสามารถทำงานได้ และเอฟเทดก็เป็นทางเลือกที่ดีในการเป็นช่องทางระบายข้าวของรัฐ และเพื่อให้ช่องทางนี้ได้รับความน่าสนใจมากขึ้น

การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ครั้งล่าสุด ได้อนุมัติให้เปิดประมูลข้าวใหม่ ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิในการประมูลครั้งหน้า หรือรอบที่ 4 ซึ่งจะมีข้อดีที่ว่า เมื่อเป็นข้าวใหม่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลจะไม่ต้องนำข้าวไปปรับปรุงอีก ส่งผลดีให้แนวโน้มราคาข้าวสูงขึ้น แนวโน้มการเสนอราคาจะติดลบน้อยลง หรืออาจใกล้เคียงกับราคาตลาดด้วยซ้ำ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เดดลีนจำหน่ายข้าวลอยแพชวานาหลังธ.ก.ส.เงินหมด

นายลักษณะ วจนนวนวิษ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 ว่า ขณะนี้มีปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำไว้แล้ว 5.5 ล้านตัน คิดเป็นวงเงิน 90,000 ล้านบาท แต่ ธ.ก.ส.มีวงเงินคงเหลือสามารถจ่ายได้เพียง 26,000 ล้านบาท (กรอบวงเงินตามมติ ครม. 500,000 ล้านบาท) เท่านั้น เท่ากับยังขาดวงเงินรับจำนำอยู่อีกประมาณ 64,000 ล้านบาท

"วงเงินจำนวน 26,000 ล้านบาท จะรองรับโครงการจำนำข้าวได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมก็น่าจะเต็มเพดาน 500,000 ล้านบาทแล้ว ต่อจากนี้ก็ต้องรอเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์เอามาหมุนต่อ เพื่อมาลดยอดไม่ให้เกิดวงเงิน 500,000 ล้านบาทตามที่ ครม. อนุมัติกรอบไว้ หลังปีใหม่ก็ต้องมาดูอีกครั้งว่าจะสามารถขยายกรอบวงเงินบริหารจัดการเกินกว่า 500,000 ล้านบาทได้หรือไม่ สำหรับวงเงิน 26,000 ล้านบาทที่ใช้จำนำข้าวในปัจจุบันจะใช้วิธีจ่ายให้ชวานาตามลำดับก่อนหลัง ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2557 ในขณะนี้ไม่สามารถทำได้ ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่มาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อหารือกันไว้ว่าจะหาเงินมาลดยอดหนี้ให้ได้อย่างไร ในขณะนี้ก็มีเงินงบประมาณที่ ครม. เคยอนุมัติจ่ายชดเชยโครงการข้าวถุงธงฟ้าราคาถูกไว้ 7,100 ล้านบาท โดยทางสำนักงบประมาณกำลังดูข้อมูลว่าจะให้เบิกส่วนนี้ประมาณ 6,000 ล้านบาทได้หรือไม่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า จะมีเงินจากการระบายข้าวเข้ามาในสัปดาห์หน้าอีก 6,000 ล้านบาท ทำให้จะมีวงเงินมาชำระหนี้อีกราว 12,000-13,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ก็จะหมุนในส่วนนี้จ่ายออกไปอีกได้ เมื่อรวมกับยอดเงินคงเหลือ 26,000 ล้านบาท เต็มที่ก็จะมียอดเงินเหลือจ่ายจำนำข้าวระหว่าง 37,000-38,000 ล้านบาท

"ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็เพราะกระทรวงพาณิชย์ส่งเงินคืนต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ว่า ในไตรมาสสุดท้ายปีนี้จะมีเงินคืนมา 24,000 ล้านบาท แต่สุดท้ายเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของประมาณการเดิม คือ ในเดือนพฤศจิกายนมีเข้ามา 6,000 ล้านบาท และเดือนธันวาคมจะมีอีก 6,000 ล้านบาท เมื่อเงินระบายข้าวไม่เข้ามาตามกำหนด ชวานาคงต้องรอไป ที่มีการออกไปประทวนแล้วจะใช้เวลา 1.5-2 เดือน จากปกติที่สามารถจ่ายได้ใน 3-7 วันเท่านั้น

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ กล่าวกับว่า หากรัฐบาลต้องการให้จ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชวานาให้เร็วขึ้น รัฐบาลจะต้องขยายกรอบวงเงินจำนำข้าวให้เกินกว่า 500,000 ล้านบาท และมีมติให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินตัวเอง "สำรอง" จ่ายส่วนเกินดังกล่าวได้ก่อน จากปัจจุบันที่ ธ.ก.ส. มีสภาพคล่อง แต่ติดลีนเพดาน 500,000 ล้านบาท

"ถ้าจะทำ" รัฐบาลต้องกล้าเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องยาก เนื่องจากจะเป็นการขยายเงินกู้ใหม่หลังการยุบสภา ส่วนกรณีเงินกู้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมจะต้องกู้มาให้ ธ.ก.ส.อีก 45,000 ล้านบาท (เต็มเพดานวันที่ 18 ธันวาคมนี้) ก็จะครบภายใต้กรอบวงเงินการกู้เงินที่กำหนดไว้ไม่เกิน 410,000 ล้านบาทเช่นกัน แต่เงินจำนวนนี้ ธ.ก.ส. ต้องนำไปชำระส่วนที่ธนาคารจ่ายสำรองไปก่อนหน้านี้ก่อน จึงไม่ใช่ส่วนที่จะนำไปหมุนเวียนในการรับจำนำข้าวต่อ ประกอบกับกระทรวงการคลังเองก็ตอบกลับมาแล้วว่า หลังยุบสภาไม่สามารถปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะได้อีก

"เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้เงินจำนำข้าว ธ.ก.ส. ได้มีมาตรการปล่อยสินเชื่อรอกการขยายผลผลิต ตั้งวงเงินไว้ 5,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรรายบุคคล และสินเชื่อที่ให้ผ่านสหกรณ์การเกษตรอีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้านบาท ได้สั่งการให้ทุกสาขาทั่วประเทศปล่อยสินเชื่อส่วนนี้แล้ว"

นายบรรยง พงราช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณี ธ.ก.ส. ระบุไม่มีเงินรับจำนำข้าวสร้างความสับสนให้สังคมและชาวนา ทั้ง ๆ ที่เงินมีอยู่ เพียงแต่ว่าจะเอาเงินก้อนใดมาใช้ก่อนหลังเท่านั้น แต่ที่ธ.ก.ส. ไม่ยอมนำเงินสำรองมาใช้ก่อนเพราะกังวลว่าจะกระทบฐานะ ขณะที่ รมว.คลังก็ยืนยันว่า จะเร่งจ่ายให้ชาวนาให้เสร็จสิ้นก่อนปีใหม่

ล่าสุดได้รับการยืนยันจากสำนักงบประมาณแล้วว่า ได้อนุมัติให้เกลี่ยงบประมาณที่กันไว้สำหรับโครงการนี้เพิ่มอีก 26,809 ล้านบาท รวมกับเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 20,176 ล้านบาท เงินจากการระบายข้าวในสต็อกที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมคืนเงินให้คลังประมาณ 6,000 ล้านบาท และเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเพื่อชดเชยให้กระทรวงพาณิชย์ในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงขายในโครงการธงฟ้า ร้านถูกใจ การขายข้าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และข้าวบริจาคอีก 6,200 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 59,185 ล้านบาทเพียงพอสำหรับการจ่ายให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน

ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าวงเงินเกลี่ยงบประมาณใหม่ก่อนนี้มีจริง ก็พอจ่ายเฉพาะข้าวที่รับจำนำเข้ามาแล้ว 5.5 ล้านตัน ยังไม่นับรวมข้าวที่จะต้องจำนำต่อไปจนถึงสิ้นสุดโครงการจำนำข้าวในปี 2556/57 ที่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่ายชาวนาอยู่ดี

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนากว่า 20 จังหวัดร้องเรียนเข้ามา ยังสมาคมว่า ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวเปลือก แต่มีบางที่จ่ายเงินจำนำข้าวให้แล้ว

ส่วนการระบายข้าวรัฐบาลในช่องทางอื่นนั้น นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจ ผู้ทำการแทนผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติขายข้าว (ข้าว 5%) ที่ประมูลผ่านตลาด AFET รอบ 2 จำนวน 77,000 ตัน หรือคิดเป็น 58% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด 114,425 ตัน "เราจะเปิดประมูลรอบ 3 เป็นข้าวใหม่จากโครงการรับจำนำปี 2556/57 ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ธ.ก.ส. อดเหลือเงินจำนำข้าวแค่ 2 หมื่นลพ.

นายลักษณะ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าวในฤดูการผลิต 2556/57ว่า จนถึงวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการรับจำนำไปแล้วจำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ย 2 พันล้านบาทต่อสัปดาห์ และ จะทยอยจ่ายตามยอดเงินที่มีอยู่ ซึ่งคาดว่า จะมีเพียงพอที่จะจ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ ภายในเดือนนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์จะส่งเงินคืนให้แก่ธ.ก.ส.อีกจำนวนประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ขอรับจัดสรรจากสำนักงบประมาณจากโครงการข้าวถุงธงฟ้าประมาณ 7.1 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือประมาณ 6 พันล้านบาท จะเป็นเงินที่ได้จากการระบายข้าว และเมื่อรวมกับเม็ดเงินที่เหลืออยู่ในธ.ก.ส.ขณะนี้

อีกประมาณ 9 พันล้านบาท จะทำให้ ธ.ก.ส. มีเม็ดเงินที่จะเหลือจ่ายในโครงการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท

"เราก็จะดำเนินการทยอยจ่ายไปเรื่อยๆตามเม็ดเงินที่มี โดยเป็นการจ่ายเงินตามเม็ดเงินที่ได้รับการชำระคืนจากกระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข่าว ที่ผ่านมา ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินคืนมา 1.62 แสนล้านบาท และ สำนักงบประมาณให้ธนาคารเบิกจ่ายมาชำระอีก 5 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 2 แสนล้านบาทเศษ ทำให้ยอดเงินที่ใช้ไปรวม 6.8 แสนล้านบาท ลดต่ำลงมาอยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาท เราก็จ่ายให้เกษตรกรไปแล้ว 1.7 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ ก็ยังเหลือเงินจำนวนหนึ่งอยู่ เมื่อรวมกับ เงินที่กระทรวงพาณิชย์จะจ่ายมาให้อีกในเดือนธันวาคม เราก็จะมีเงินเหลือจ่ายอีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท"

อย่างไรก็ตาม หากเม็ดเงินที่จ่ายไปในโครงการจำนวนดังกล่าวหมดลง และ ยังไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามา ทางเกษตรกรก็ต้องรอนกว่าจะมีเม็ดเงินใหม่เข้ามา ส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนนั้น ทาง ธ.ก.ส. ก็มีวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้จ่ายเพื่อการผลิตฤดูกาลใหม่จำนวนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยจ่ายให้เกษตรกรโดยตรง 5 พันล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 5 พันล้านบาทจ่ายผ่านสหกรณ์การเกษตร
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ยรรยงอัดคลัง-ธกส. ชาวบ้านสับสนจำนำข้าว

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ถึงปัญหาความล่าช้าการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวว่า ขณะนี้รัฐบาลไม่ได้มีปัญหาทางการเงินการคลัง และยังมีเงินสำรองเพียงพอที่จะนำมาจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับเกษตรกร แต่สาเหตุที่จ่ายเงินล่าช้า เพราะต้องรักษาวินัยทางการคลังให้อยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนดให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 500,000 ล้านบาท และในโครงการฤดูการผลิตปี 56/57 กำหนดกรอบวงเงิน 270,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติวงเงินที่จะนำมาใช้จ่ายให้กับเกษตรกร จำนวน 26,809 ล้านบาท และยังมีงบประมาณดำเนินการในส่วนของ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 20,176 ล้านบาท อีกทั้งยังมีเงินในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้จากการขายข้าว รวมเงินชดเชยค่าข้าวถูกรัฐบาลอีก 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีเงินจ่ายให้กับเกษตรกรกว่า 60,000 ล้านบาท โดยจะเร่งจ่ายก่อนช่วงสิ้นปีนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายยรรยง กล่าวว่าการที่ ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง ออกมาระบุว่ามีงบประมาณจำกัด อาจไม่สามารถจ่ายหนี้ค่าข้าวให้กับเกษตรกรได้ทั้งหมด และจะจ่ายเงินได้เพียง 26,000 ล้านบาทเท่านั้น ถือเป็น การสร้างความสับสนให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมาก แม้ขณะนี้รัฐบาลเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการก็ตาม แต่ยังมีอำนาจเต็มในการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรตามโครงการของรัฐบาล และที่สำคัญ ธ.ก.ส. แทบจะไม่มีความเสี่ยง เพราะรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน และ ธ.ก.ส. ยังได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าดำเนินการต่างๆ จึงไม่เข้าใจที่ ธ.ก.ส. ออกมาแสดงความกังวลใจในเรื่องงบประมาณ ซึ่งการให้ข่าวหรือข้อมูลใดๆ กับสังคมควรคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจของเกษตรกรที่กลัวว่าจะไม่ได้รับเงินค่าข้าวด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้ยืนยันแล้วว่า มีเงินเพียงพอต่อการชำระค่าข้าวให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ

นอกจากนี้ การที่ ธ.ก.ส. ออกมาระบุว่า การจ่ายเงินค่าจำนำข้าวเพิ่มเติมจะต้องรอให้กระทรวงพาณิชย์ระบายข่าวในสต็อกออกมานั้น เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน และมาจากความกังวลใจว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจะต้องจ่ายเงินเกินกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้ 500,000 ล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริงกรอบวงเงินดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำ เพื่อรักษาวินัยทางการคลังเท่านั้น โดยที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ก็ได้คืนเงินที่ได้จากการขายข้าวไปแล้วกว่า 180,000 ล้านบาท จึงไม่ได้มีปัญหาในการชำระหนี้ค่าข้าวให้กับเกษตรกรแต่อย่างใด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นิวัฒน์ธำรง หัวหน้าระบายนข้าวรัฐสะอาดหลังยุบสภา เตรียมยกฝ่ายกม.ก่อนประมูลล็อตใหม่

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ว่า เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ไม่สะดุด หลังจากมีการยุบสภาแล้ว

โดยในส่วนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ทั้งการขายแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) การเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และการเปิดประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(เอเฟท) นั้น หากเป็นการขายก่อนหน้า การยุบสภาและทำสัญญาไปแล้วก็ยังคงต้องมีการส่งมอบ และรับมอบข้าวตามสัญญา ส่วนการจะขายครั้งใหม่และตนเอง ต้องเป็นผู้ลงนามอนุมัติการขายนั้นจำเป็นต้องสอบถามที่ปรึกษากฎหมายก่อนว่าดำเนินการได้หรือไม่

"การขายข้าวสต็อกรัฐบาลในสมัยผมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผมมามีมือเปล่า กลับมือเปล่า ส่วนงานที่อยากฝากรัฐบาลใหม่คือ การดูแลราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับเหมาะสม และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ และการดูแลค่าครองชีพ" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

สำหรับการประชุม กขช.ครั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการขายข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำ ข้าวปี 56/57 ผ่านเอเฟท จากเดิมที่อนุมัติระบายเฉพาะข้าวสารจากโครงการรับจำนำปี 55/56 ปริมาณ 5 แสน-1 ล้านตัน ส่วนปัญหาการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรล่าช้านั้น เพราะติดขัดในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการเตรียมพร้อมโรงสีเพื่อเปิดจุดรับจำนำ ยืนยันว่างบประมาณรับจำนำข้าวรอบแรกที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติไว้ 270,000 ล้านบาท ยังเป็นไปตามกรอบเดิม ส่วนโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 (รอบ 2 หรือข้าวนาปรัง) ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่อนุมัติก่อน

ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 56/57 กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. เร็วๆ นี้ พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือนั้นคงต้องเลื่อนออกไปก่อน เพราะ ครม.รักษาการไม่สามารถอนุมัติงบประมาณใดๆ ได้อีกแล้ว แต่กระทรวงพาณิชย์จะหารือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่ารัฐบาลรักษาการจะสามารถอนุมัติเงินช่วยเหลือได้หรือไม่

ด้านนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้เกษตรกรล่าช้า ไม่ใช่เพราะรัฐบาลไม่มีเงิน แต่เพราะต้องการรักษาวินัยทางการเงินการคลังไม่ให้เกินกรอบที่ ครม.อนุมัติไว้ 270,000 ล้านบาท ประกอบกับสำนักงบประมาณถูกกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดไว้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมฯ ได้กำหนดกรอบให้ ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน 2 สัปดาห์นี้หรือก่อนปีใหม่ โดยให้เร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำก่อน หรือในจังหวัดที่มีเกษตรกรจำนวนมาก และเดือดร้อน เช่น เชียงราย พะเยา พิษณุโลก อุดรธานี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ เป็นต้น

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าเกษตรกรไม่พอใจรัฐบาลที่จ่ายเงินช้าและจะปิดถนนประท้วงนั้น จากการสอบถามผู้นำเกษตรกร พบว่า เกษตรกรไม่ได้ต้องการทำเช่นนั้น และไม่ต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล แต่ที่อาจจะต้องทำเพราะต้องการให้รัฐบาลทราบว่ามีเกษตรกรเดือดร้อนมาก หากรัฐบาลเร่งจ่ายเงินให้ก็จะไม่ปิดถนนประท้วงแน่นอน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 ธ.ค. 2556 มีจำนวน 103,727 ตัน มูลค่า 51.501 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 55.9% และมูลค่าลดลง 52.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 235,163 ตัน มูลค่า 107.652 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. - 12 ธ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 6.242 ล้านตัน มูลค่า 2.697 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 14.9% และมูลค่าลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 7.335 ล้านตัน มูลค่า 3.271 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ สมาคมอาหารคาดว่า ในปีนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ 6.6 ล้านตัน เพราะความต้องการข้าวจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่สำคัญลดลงมาก ในปีนี้ ทั้งนี้การส่งออกข้าวที่ลดลงนี้เกิดขึ้นแม้ราคาข้าวจะร่วงลง โดยราคาข้าวเวียดนามในช่วงเวลาเดียวอยู่ที่ราว 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงราว 5% จากระดับราคาที่ 456 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อปี 2555 ซึ่งราคาข้าวที่ปรับลดลงนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกโดยตรง

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ธ.ค. มีประมาณ 28.19 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.607 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในเดือนนี้ลดลงเล็กน้อย จากจำนวน 28.23 ล้านตันในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 4 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 7.2 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 59.29 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 5% จากเดือนที่ผ่านมา โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวสาลีที่ลดลง ซึ่ง ณ วันที่ 1 พ.ย. มีสต็อกข้าวสาลีอยู่ประมาณ 31.07 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain brown (indica type) rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวนรวม 33,300 ตัน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากไทยรวม 21,300 ตัน ในราคา 450.81-456.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน และซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 12,000 ตัน ในราคา 459.66 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมาซึ่งในการประมูลครั้งนี้ มีการเสนอข้าวจากอาร์เจนตินาในราคาที่ต่ำสุดที่ 725 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ขณะที่ข้าวจากสหรัฐมีการเสนอที่ราคา 738 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวจากบราซิลมีการเสนอที่ราคา 754 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนธันวาคม 2556 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 470.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 468.9 ล้านตันข้าวสารของปี 2555/56 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ บราซิล และไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2555/56 ที่ 20.2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ โดยประเทศจีนนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 141.5 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่อินเดียคาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 103 ล้านตันข้าวสาร

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 472.9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 466.8 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2556/57 คาดว่าจะลดลงเหลือ 104.3 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 106.6 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2556/57 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14.4 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.53 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 39.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 38.4 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.8 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2556 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.65 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.15 และ 0.975 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2557 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออก 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 7.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.35 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA